

Kiến trúc độc đáo đầy ý nghĩa tâm linh của đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

17/01/2024

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ để lại dấu ấn cho nhiều du khách với nét kiến trúc độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa – lịch sử của dân tộc Việt Nam. Hứa hẹn trở thành điểm nhấn mới mẻ cho du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kiến trúc độc đáo đầy ý nghĩa tâm linh của đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Đền thờ Vua Hùng, Cần Thơ nằm trên đường Võ Văn Kiệt gần sân bay quốc tế Cần Thơ, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đến đây, bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước quy mô, diện tích của đền thờ bao gồm các hạng mục như: đền thờ chính, nhà điều hành, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, thảm cỏ... Không gian tại đây khá thoáng, có nhiều khoảng trống và cây xanh thích hợp để du khách tham quan và check-in.





Cổng chính của **đền thờ Vua Hùng** gây ấn tượng với hai con chim hạc hai bên như đang chào đón du khách đến dâng hương. Khu vực đền thờ chính có kiến trúc độc đáo với hình tượng trống đồng ở trung tâm. Đền chính được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế vuông, tượng trưng cho triết lý “trời tròn đất vuông”. Bao quanh đền chính là 18 cánh cung khắc hoa văn tinh tế, tượng trưng cho 18 đời vua Hùng trong lịch sử. Bên trong hồ nước có 54 trụ đá, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc anh em của nước Việt Nam.



Cổng của đền Vua Hùng.



Đền thờ Vua Hùng có kiến trúc độc đáo.



Ảnh: @harikanguyen



Gian thờ Quốc Tổ Hùng Vương nằm ở trung tâm của đền chính, nơi thờ các vị: Quốc Mẫu Âu Cơ, Tổ Phụ Lạc Long Quân, Lạc Hầu, Lạc Tướng; gian thờ được thiết kế sang trọng, mang phong cách cổ xưa. Ở trung tâm của đền thờ Vua Hùng, du khách sẽ tìm thấy một khu vực đặc biệt với tượng bia độc đáo, được xây dựng bằng mái ngói đỏ và gỗ, bao bọc xung quanh bởi một hồ nước. Hồ nước này có kiểu dáng tương tự như một phần của biển Đông, với hình ảnh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kết hợp cây dừa nước, tre và hệ thống cây xanh tạo nên quang cảnh đậm chất miền sông nước thanh bình.





Bức phù điêu ở điện thờ chính.





Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch – 2021 (năm đầu tiên))



Lễ khánh thành đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ.

Ngày 21/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) năm 2021 tại đền thờ Vua Hùng Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Cần Thơ đã long trọng tổ chức nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là lần đầu tiên Cần Thơ thực hiện các nghi thức lễ Giỗ Tổ. Nghi thức của lễ được tiến hành trang nghiêm, thành kính với phần dâng hoa, dâng hương tưởng niệm. Để chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ, trước đó Cần Thơ đã thực hiện đầy đủ các bước rước linh khí từ Phú Thọ về đây bao gồm: đất, nước, chân nhang. Sau đó tiến hành lễ an vị, bài vị. Đồng thời, mời chuyên gia ở Phú Thọ về tập huấn các nghi thức gồm diễu binh rước lễ, các nghi thức thờ cúng trên bàn thờ.



Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ chắc chắn sẽ là một trong những nơi mang lại cho bạn những trải nghiệm không thể nào quên về văn hoá – lịch sử. Đây cũng là cơ hội để bạn tìm hiểu, khám phá nét đẹp truyền thống của dân tộc và thể hiện lòng biết ơn, tôn kính với những Vua Hùng có công dựng nước./.

Nguồn: <https://www.ivivu.com/blog/2023/01/kien-truc-doc-dao-day-y-nghia-tam-linh-cua-den-tho-vua-hung-tai-can-tho/>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12400 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC